

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของอบต. ตะบิ้ง

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการ โครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำท้องถิ่น (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง และได้มีการสาธิตการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง จากการทำโครงการครั้งนี้ได้รับการตอบรับและยินยอมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี ตามโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุผลในเชิงกลุ่มเป้าหมาย

ผลจากการมีส่วนร่วม

ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะและจัดการขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ภายในพื้นที่ โดยมีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม ผลจากการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลให้ปริมาณขยะในชุมชนและภาพรวมทั้งประเทศลดลงทำให้ปริมาณขยะที่จะต้องเข้าสู่ระบบการกำจัดลดลงด้วย

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

จากการนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานจากโครงการอบรมให้ความรู้ส่งเสริมการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่าหลังจากมีการคัดแยกขยะแล้วมีขยะบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้อง โดยขยะบางส่วนที่ไม่สามารถนำไปกำจัดอย่างถูกต้องทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้งจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป



โครงการอบรมให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการ โครงการอบรมให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๐ คราวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง จำนวน ๓ แห่ง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน จากการทำโครงการครั้งนี้ได้รับได้การตอบรับและยินยอมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างดี บรรลุผลในเชิงกลุ่มเป้าหมาย

ผลจากการมีส่วนร่วม

ประชาชนในพื้นที่ได้ปฎิบัติอินทรีย์จากการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน คืบความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ก่อให้เกิดผลต่อตัวเอง คราวเรือน คนในชุมชน สังคม และทั้งประเทศ โดยมีจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลให้ปริมาณขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ในชุมชน ได้รับการกำจัดที่ถูกวิธี

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ได้นำผลจากการทำโครงการอบรมให้ความรู้ขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่



